





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>อย.น้อยชนนั้บคาร์บ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย สร.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรค NCDs โดยเฉพาะปี 2568 ยังคงมุ่งเน้นผลักดันให้มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีทั่วประเทศทั้งหมด 18,468 แห่ง มีนักเรียน อย.น้อย หมุนเวียนกว่า 400,000 คนต่อปี พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นโรงเรียน อย.น้อย plus ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานกับชุมชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามแนวทางวิถีชีวิต ส่งเสริมทักษะความรู้วิธีการนั้บคาร์บ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรค NCDs และส่งต่อความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง การที่นักเรียน อย.น้อย มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะส่งผลให้เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์</p>	
<p>อสม.เดินหน้าชวนปช.นั้บคาร์บ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- น.ส.วิไลวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม.จ.นครราชสีมา เผยถึงการสื่อสารโรค NCDs ในพื้นที่ ว่า ไม่ได้เกิดปัญหาเพราะปกติ อสม. มีการทำงานในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งอสม.สามารถแนะนำได้ แต่อยากให้แก้ไข แอปสมาร์ท อสม. ซึ่งพบปัญหาระบบไม่ตอบสนองเมื่อคีย์ข้อมูลเข้าไป โดยขณะนี้ในจ.นครราชสีมาการประเมินภาพรวมเกิดผลสำเร็จประมาณ 96%</p> <p>- นางอารีย์ นรงค์น้อย ประธานชมรม อสม.จ.นนทบุรี เผยถึงการนั้บคาร์บ ถือว่าทำง่ายมากเมื่อทำในแอปสมาร์ท อสม. แต่การลงข้อมูลในกระดาษ อสม.บางคนทำไม่ได้ แต่ อสม.มีการช่วยเหลือกัน ซึ่งปช.ตื่นตัวและให้ความสนใจมากกว่าการลงแอป สมาร์ท อสม. โดยมองว่าการลงในแอปสมาร์ท อสม.ได้ผลสำเร็จเป็นจำนวนมาก แต่ได้ผลน้อยกว่ารูปแบบกระดาษ โดยมั่นใจว่าการลงข้อมูลด้วยรูปแบบกระดาษสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักมากขึ้นในเรื่องพฤติกรรมกรกิน</p> <p>- นางยุพิน สีสะสาร ประธานชมรม อสม.จ.น่าน เผยว่าตอนนี้มีการรณรงค์ให้อสม.ลงพื้นที่และเชิญชวนชาวบ้านในเรื่องของการนั้บคาร์บ ซึ่งภาพรวมสำเร็จประมาณ 98% แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีซึ่งพบว่า อสม.บางคนมีการสื่อสารล่าช้าและอุปสรรคโดยเฉพาะโทรศัพท์บางพื้นที่ที่ห่างไกล อินเทอร์เน็ตอาจเข้าไม่ถึง อย่างไรก็ตาม มีการนั้บคาร์บรูปแบบกระดาษด้วย และชวนกันไปหาจุดที่มีสัญญาณก็สามารถทำได้เช่นกัน รวมถึงเสนอให้มีการจัดอบรมทำความเข้าใจและให้ความรู้โดยตรงกับ อสม.ทุกคนทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวแทนหรือประธานอสม.เท่านั้น ถ้ามีงบประมาณการจัดอบรมไปสู่ อสม.1 ล้านกว่าคน จะเกิดผลสำเร็จและได้ประโยชน์มากขึ้น เพราะตอนนี้มีการอบรมโดยตรงแค่ตัวแทนถือว่าเกิดผลสำเร็จเพียง 50%</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เหตุระเบิดในงานกาชาด อ.อุ้มผาง จ.ตาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, ch3plus, ch7, chieffocus, thaipbs, thereporter, newtv, mcot, mono29)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากกรณีเหตุระเบิดงานแผ่นดิน ดอยลอยฟ้ากาชาด อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมอบหมายนายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช รก.ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 2 ติดตามดูแลและรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 56 ราย และเสียชีวิต 3 ราย มี รพ.อุ้มผางเป็นหน่วยปฏิบัติกำลังหลัก รพ.พพระ รพ.แม่สอด เป็นหน่วยส่งต่อและสนับสนุน รวมถึงทีม MCATT ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จิตใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันความพร้อมในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้</p> <p>- พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสสช. เผยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบมีการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มวัยรุ่นในงานก่อนมีผู้ประเวศใส่กลุ่มผู้ก่อเหตุ ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 2 คน ได้แก่ นายเอ สัญชาติไทย และนายจอร์จ สมาชิกกองกำลังกะเหรี่ยง KNU โดยยอมรับว่าก่อเหตุจากความโกรธเคืองผู้ก่อเหตุตั้งแต่นานก่อนที่ผ่านมานี้</p>	
<p>ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, TNN, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน (NCDs Prevention) เผยว่า ที่ประชุม ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ให้กลับเป็นกลุ่มปกติก่อนกลายเป็นกลุ่มป่วย มีโครงสร้างประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน NCDs Prevention ณ สาธารณสุขอำเภอ ส่วนอัตรากำลังประจำศูนย์ประกอบด้วย อสม. นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา พยาบาลจิตเวช/นักจิตวิทยา อุปกรณ์ประจำศูนย์ โดยตนสั่งให้เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ขึ้นโดยเร็ว เมื่อประชาชนรับรู้ข้อมูล ก็จะช่วยลดและป้องกันการเกิดโรค และไม่เป็นการระบบประมาทของประเทศ คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงกันถ้วนหน้า</p>	
<p>คค.ดูแลรักษาผู้ป่วยพระภิกษุและผู้แสวงบุญชาวพุทธฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารและผู้นิเทศติดตามการดำเนินงาน รวม 14 คน เดินทางไปยังสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ 28 พ.ย.-3 ธ.ค.2567 เพื่อติดตามประเมินผล "คค.ดูแลรักษาผู้ป่วยพระภิกษุและผู้แสวงบุญชาวพุทธในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2568" ซึ่งกรมการแพทย์ ได้จัดทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปประจำ ณ รพ.พระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา, สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และสถานพยาบาลโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในช่วงเดือนพ.ย.67-มี.ค.68 จัดทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เกษัตริกร ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทยจำนวน 60 คน ไปปฏิบัติงาน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พ.ย.-15 ธ.ค.67 ออกเดินทางเมื่อวันที่ 22 และ 25 พ.ย.67 รุ่นที่ 2 วันที่ 15 ธ.ค.67-3 ม.ค.68 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-22 ม.ค.68 รุ่นที่ 4 วันที่ 21 ม.ค.-10 ก.พ.68 รุ่นที่ 5 วันที่ 9 ก.พ.- 1 มี.ค.68 และรุ่นที่ 6 วันที่ 28 ก.พ.-20 มี.ค.68</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, hfocus, TNN, thejournalist)</p> <p>- นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ภาพรวมขณะนี้ได้ปิดศูนย์พักพิงแล้วทั้งหมด ส่วนสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยทีม MSERT ได้เข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อย ปิดบริการโรงพยาบาลสนามได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.67 ให้การดูแลปชช.กลุ่มเปราะบางรวมทั้งสิ้น 19,829 ราย รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่ 13-16 ธ.ค.67 จึงกำชับให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ที่มีการแจ้งเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ให้เตรียมการป้องกันความเสียหายผลกระทบต่อสถานพยาบาล การให้บริการประชาชนและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงสื่อสารความเสี่ยงโรคที่มากับน้ำท่วม ซึ่งจากการเฝ้าระวังทั้งโรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคหัด และโรคไอกรน ยังไม่พบมีการระบาด</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศฉบับที่ 7 (77/2567)เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.67) โดยวันที่ 14 ธ.ค. มีฝนหนักบางแห่งในจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งบริเวณ จ.พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ช่วงวันที่ 15-16 ธ.ค. มีฝนหนักบางแห่งบริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส เตือนประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสม และลมกระโชกแรง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดตัว Mascot งาน EXPO 2024 OSAKA KANSAI, JAPAN</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว</p> <p>- นพ.มณฑิธร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานงานเปิดตัวแมสคอต ประจำอาคารนิทรรศการไทย ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN โดยมี มานัตสึ อิจิโนกิ รองเลขาธิการ Japan Association for the 2025 World Exposition นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาการจัดอาคารนิทรรศการไทย นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นพ.กรกฤชลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. ให้เกียรติร่วมงาน ณ รร.เซ็นทารา แกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น</p>	
<p>ใช้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ จากกองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 พ.ย.67 พบผู้ป่วย 630,786 ราย ผู้เสียชีวิต 47 ราย กลุ่มที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ปี กลุ่มอายุ 5-14 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 ภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุด จำนวนผู้ป่วยสะสมสูงกว่าในปี 2566 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันถึง 1.5 เท่า แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ และยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคติดต่อทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงเรียน และเรือนจำ รวมถึงพบการระบาดมากขึ้นในศูนย์ดูแล/ฟื้นฟูผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์</p>	
<p>วันเอดส์โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- กรม คร. ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย (TNP+) คกก.องค์การพัฒนาด้านเอดส์ (กพอ.) ผู้เชี่ยวชาญของไทยและนานาชาติ ลงพื้นที่ดูงานในสถานพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใน 4 จังหวัด คือ สงขลา นครราชสีมา นครสวรรค์ และเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค.67 เพื่อพบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจสถานการณ์ และการปฏิบัติงานในเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในสถานบริการสุขภาพคลินิกที่ดำเนินการโดยภาครัฐ องค์กรหรือชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เริ่มขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 ผลสรุปโดยภาพรวมทุกพื้นที่ดำเนินการเรื่องลดการตีตรา หลายสถานพยาบาลสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างดี มีความแตกต่างกันบ้างในขนาดของโรงพยาบาลที่ใหญ่กับเล็ก โดยภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ดำเนินการได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเรื่อง 3 คุณ 4 คือ 3 ระดับ ของการลดการตีตรา คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มคน ระดับนโยบาย และมาตรการอีก 4 ด้าน ซึ่งมาตรการสุดท้ายที่เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการตีตราทำได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยยึดหลักให้บริการเอชไอวี ที่มีคุณภาพสูงและปราศจากการตีตรา และใช้เป็นกลยุทธ์ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการยุติเอดส์ที่เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขภายในปี พ.ศ. 2573 ภายใต้ สโลแกน "ไม่ตีตรา ไม่ตาย ไม่ตีตรา" และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมุ่งสู่ "สถานบริการสุขภาพไทย -ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี"</p>	
<p>ถอด 3 บทเรียนหลักประกันสุขภาพไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในเวทีปาฐกถาพิเศษ "มุมมองและนโยบายของประเทศไทยต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการสร้างเสริมสุขภาพ" ในงาน "วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ประจำปี 2567" ว่า ตั้งแต่มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผลลัพธ์ทางสุขภาพของคนไทยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น สามารถลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และซีฟิลิสจากแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง ลดอัตราสวนเด็กที่เป็นโรคคางทูมหัด และหัดเยอรมันจาก 43 คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2543 เหลือ 20 คน ในปี 2565 และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จาก 22 คนต่อประชากร 1,000คนเหลือ 7.6 คน</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยมี 3 บทเรียนสำคัญ ได้แก่ 1. การทำชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคและครอบคลุมประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโดยไม่แยกประเภทสิทธิด้านสุขภาพ 2.ต้องให้ความสำคัญกับชุมชน 3.การทำงานทั้งภาครัฐและสังคมทั้งหมดร่วมสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ และการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>PM2.5ส่งผลกระทบต่อดวงตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงฝุ่น PM2.5 ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องจักร เช่น ควั่นจักรยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ยังมีผลต่อดวงตาด้วย</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เผยฝุ่นขนาดเล็กอาจจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองแต่อาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองตา แสบตา ฯลฯ เหล่านี้มักเป็นเพียงระยะเวลานั้นๆ ไม่ร้ายแรง รวมถึงอาจทำให้เกิดอาการตาแห้ง หรือเยื่อตาอักเสบ ซึ่งถ้าเป็นมากจะทำให้มีอาการตาแดงได้ ในผู้ที่ภูมิแพ้ที่ตา หรือในผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์อาจมีความรุนแรงขึ้น หากมีการขยี้ตาอีกอาจทำให้เกิดกระจกตาอักเสบหรือเป็นแผลได้ หากมีอาการผิดปกติกับดวงตาควรพบจักษุแพทย์ทันที</p>	
<p>เปิดขั้นตอนควบคุมผู้ป่วยจิตเวชคลัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.ดุขฎิ จีงศิริกุลวิทย์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการปฏิบัติการเข้าควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยรุนแรงว่า การปฏิบัติงานจะมีการทำเป็นลำดับขั้นตอน เริ่มจากการพูดคุยเจรจา สังเกตอาการ เตือนผู้ป่วย หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่จะต้องเริ่มการผูกมัด และการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยสงบ โดยจะใช้ผ้าผูกมัดโดยเฉพาะที่ไม่อันตรายต่อผู้ป่วย และแจ้งญาติทุกครั้ง ซึ่งที่สำคัญจะเน้นทำความเข้าใจกับผู้ป่วยให้สงบ หากผู้ป่วยยังคงมีพฤติกรรมความรุนแรงอยู่ แพทย์จะพิจารณาสั่งจ่ายยาฉีดเพื่อให้อาการสงบ และพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้ยา ซึ่งทีมในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยรุนแรง จะต้องผ่านการฝึกอบรมการจำกัดพฤติกรรม มีบุคลากรในทีมอย่างน้อย 4 คน กรณีจำเป็นอาจจะต้องใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยหรือตำรวจ ปัจจุบันกำลังบุคลากรที่จะเข้าควบคุมดูแลผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ ทำให้ในบางเหตุการณ์ จนท.ได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้ายจากการปฏิบัติงาน โดย 5 ปีย้อนหลัง มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 7,000 คน ทั้งนี้ รพ.จะมีการทบทวนเหตุการณ์คลุ้มคลั่งรุนแรงอีกครั้งถึงการใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมที่เหมาะสม ในการช่วยจำกัดพฤติกรรมความรุนแรงของผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย รวมถึง จนท.ด้วย</p>	
<p>ชวนฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ Highlight News</p> <p>- สธ. ร่วมกับ กทม. เตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน HPV และสนับสนุนความร่วมมือรณรงค์การฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง อายุ 11-20 ปี ที่เคยรับวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้ว ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงในสถานพยาบาลของ กทม. ในรูปแบบวัคซีนนักเรียนที่โรงเรียน และในรูปแบบวอล์กอิน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และในส่วน นร.หญิง ป.5 ในโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และได้เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.68 ควบคู่กับการสนับสนุนความร่วมมือส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ในการนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีน HPV เพื่อป้องกันการติดเชื้อและความลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต</p>	-
<p>สูตรฉีดฟิลเลอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอชอบอก</p> <p>- พญ.ศศธร สิงห์ทอง สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำถึงการฉีดฟิลเลอร์ ว่า ก่อนตัดสินใจจะฉีดสิ่งที่ต้องรู้ก่อนคือ 1. ตรวจสอบร่างกายเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 2. หากมีโรคประจำตัว มียาหรือวิตามินที่ต้องรับประทานประจำควรแจ้งแพทย์ก่อนฉีดทุกครั้ง 3. ตรวจสอบยี่ห้อและชนิดของฟิลเลอร์ที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผ่าน อย. 4. เลือกสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐาน 5. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ที่ทำการฉีด รวมถึงแนะนำให้เตรียมสารครั้งละน้อย ๆ แล้วรอให้สารเติมเต็มเข้าที่ 2-4 สัปดาห์ ถ้ายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจค่อยมาเติมได้ เนื่องจากแต่ละตำแหน่งของร่างกายมีเนื้อเยื่อและลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละตำแหน่งที่ทำการรักษาควรต้องใช้สารเติมเต็มที่แตกต่างกันในแต่ละจุด เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด หากตำแหน่งที่ฉีดฟิลเลอร์มีอาการชา บวม แดง รู้สึกเจ็บหรือปวดเกินไปจนสีของผิวหนังเปลี่ยน แนะนำควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สสจ.เชียงใหม่ลุยเช็คกระเช้าปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ภญ.นฤมล ชันดีกุล รองนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2568 จ.เชียงใหม่ และตรวจกระเช้าของขวัญ ณ ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเมต้ามอลล์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามประกาศ สธ. พร้อมแนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่จะซื้อทุกครั้ง โดยจะต้องมีฉลากภาษาไทย บรรจุภัณฑ์ไม่บุบหรือเสียหาย มีเลขสารบบอาหาร และยังไม่หมดอายุ และผู้บริโภคควรเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" (Healthier Choice) เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p>	
<p>สวรส.ตั้งเป้า 4 ประเด็น ขับเคลื่อนงานวิจัย ปกป้องระบบหลักประกันฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า พ.ศ. 2567 (National UHC Conference 2024) ขึ้น ภายใต้ธีม “การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กุญแจสู่ความสำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ว่า สวรส. จะขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน 4 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหายาธิปไตยในภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน โดยจะเน้นการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพ 2.การขับเคลื่อนการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทย (Thailand Clinical Research Collaboration หรือ Thailand CRC) เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงยา เครื่องมือแพทย์ และวิธีการรักษาใหม่ๆ ให้มากขึ้น 3.การพัฒนาาระบบสุขภาพโดยมุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Health Care) เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยมีความยั่งยืน และงบประมาณที่ใช้มีความคุ้มค่ามากขึ้น และ4.ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง และตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งถ้าผลลัพธ์ของแต่ละเป้าหมายบรรลุได้ตามที่หวังไว้ก็จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน</p>	
<p>สปสช.ชี้แจงไม่ได้ติดหนี้ รพ. มงกุฎวัฒนะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวออนไลน์, สยามนิวส์ออนไลน์, ข่าวหุ้นธุรกิจ, แนวหน้า, posttoday, isranews)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศหยุดรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก OP-Refer ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 เนื่องจาก สปสช.ค้างจ่ายเงิน โดยยืนยันว่ามีงบประมาณสำหรับจ่ายให้รพ.แต่เนื่องจากกรณีของรพ.มงกุฎวัฒนะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ติดเงื่อนไขทางคดีคลินิกอบอุ่น สิ้นสภาพคู่สัญญากับสปสช. ซึ่งรพ.มงกุฎวัฒนะเป็นรพ.รับส่งต่อให้คลินิกดังกล่าว โดยตามกฎหมาย สปสช.ไม่มีอำนาจในการนำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปทตรงจ่ายหนี้ของคลินิกเอกชนให้รพ.รับส่งต่อได้ และ2.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินผู้ป่วยนอกในพื้นที่กทม. จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้กับรพ.รับส่งต่อได้ รวมทั้ง บอร์ด สปสช.ได้หารือเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับโรงพยาบาล (Prepaid) เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้ สปสช.ได้ประสานผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวและมีนัดรักษาที่รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปรักษาต่อที่รพ.จุฬารัตน์ และ รพ.แพทย์ปัญญา</p>	
<p>ผู้ป่วยมะเร็งบัตรทองต้องใช้ใบส่งตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสมาพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช และรพ.รามธิบดี ออกประกาศถึงผู้ป่วยบัตรทองที่มาใช้บริการรพ. มีเนื้อหาระบุ สปสช.ได้ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน Cancer Anywhere เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องมีหนังสือส่งตัวรับรองค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยบริการต้นสังกัดตามสิทธิทุกครั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 เป็นต้นไป</p>	
<p>รัฐบาลเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เชียงใหม่นิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, workpointnews, ch3plus, thebetter, mcot, INN, thebangkokinsight, voicetv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตือนภัยกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันพบเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์กับภัยอันตรายที่แฝงมากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการเติมสารปรุงแต่งกลิ่นและรสที่มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนประกอบจากสารพิษและสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือน้ำยาคลองศพ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้รับละอองไอน้ำจากบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมแนะนำผู้ปกครองสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุตรหลาน ให้รู้ถึงภัยอันตราย อย่าหลงเชื่อคำนิยมที่ผิด ๆ ในกลุ่มวัยรุ่น หากต้องการคำปรึกษา สอบถามข้อมูลเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่สถานพยาบาลสังกัด สธ.ใกล้บ้าน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, sonthitalk, news1live, thebetter)</p> <p>- นายเวทวงศ์ พวงทรัพย์ โฆษก.ค.ดีอี กล่าวถึง ผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 6-12 ธ.ค.67 โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากปชช.มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ ครีมนวดสีดวงทวาร ยูปไว 3 เท่า ไม่ต้องผ่าตัด 2. ผลิตภัณฑ์ AKI NUTRA LIV ช่วยฟื้นฟูและบำรุงตับ 3. ผลิตภัณฑ์ Flexvits กำจัดจุดไฟกัศของข้อเข่าเสื่อม หลังจากใช้เป็นประจำเพียง 2-3 สัปดาห์ 4. วิธีเช็คสิทธิเงินสด-เงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส 2 เฟส 3 ผ่านเพจติดตามผล24 และเพจดูดวง News 5. วิธีเช็คว่าตัวยังแข็งแรง สังเกตได้จากเล็บมือ 6. เมฆเตือนภัยจะเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์บนทางด่วนครั้งใหญ่ ระวังถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ 7.ภาคใต้ จะมีพายุเข้าต่อเนื่องอีก 6 เดือน 8.รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนกลับไปอยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากมีโรงงานจำนวนมากปิดตัวลง 9. ก.แรงงานเปลี่ยนแปลงกฎหมายเอื้อคนพม่า ประกาศขึ้นทะเบียนอาชีพอิสระมากถึง 9 ล้านคน 10.ชาวเมียนมาสามารถทำใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องสอบ ซึ่งทั้งหมดทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความวิตกกังวล ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วประเทศเป็นวงกว้าง หากมีการแชร์ส่งต่อกันไปในสังคม"</p>	
<p>ฟุตบอลทำให้สมองเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- เสนอกรณีของ ซู เบิร์ต ภรรยาของ เควิน เบิร์ต อดีตกองหลังทีม แมนเชสเตอร์ ทาวน์ ในอังกฤษ เชื่อว่าการโหม่งฟุตบอล ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้สามีของเธอป่วยเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่ปี 2013 แย้งเรื่อยๆ กระทั่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วด้วยวัย 70 ปี ซึ่งผลการศึกษาใหม่ของม.กลาสโกว์ไม่พบหลักฐานว่าความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงในหมู่นักฟุตบอลมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านสุขภาพและวิถีการดำเนินชีวิต จึงเพิ่มความเป็นไปได้ว่านักฟุตบอลที่สมองเสื่อม เป็นผลจากการโหม่งฟุตบอลจนทำให้สมองบาดเจ็บ รวมทั้งพบว่านักฟุตบอลมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับระบบประสาทมากกว่าคนทั่วไปถึงสามเท่าครึ่ง</p>	